



ที่ อว ๐๖๕๑.๒๐๓(๑)/๑๕๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๔๓ หมู่ ๖ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทักษะการสร้างผลงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับ Mid-Career
เรียน ผู้สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฯ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการทักษะการสร้างผลงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับ Mid-Career ด้วยหลักสูตรการพัฒนาสื่อเสมือนจริงด้วย AR VR เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มบุคคล Mid-Career ให้สามารถนำทักษะมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพอิสระ ต่อยอดการประกอบธุรกิจของตนเอง สร้างรายได้สร้างอาชีพ และพัฒนาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจอุปโภคบริโภค การแพทย์ การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปรับตัวเพื่อ Upskill/Reskill รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่สังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Aging) โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. กลุ่มเป้าหมายโครงการ: บุคคลทั่วไปที่สนใจในกลุ่ม Mid-Career (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ราย
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ: บุคคลทั่วไปในกลุ่ม Mid-Career (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป) มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่สังคมสูงวัย
๓. รูปแบบกิจกรรมการอบรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาการอบรม ๒ วัน (๑๒ ชั่วโมง)
 - ๑) รูปแบบ Online Training
 - ๒) รูปแบบ Onsite Training ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วม (หน่วยงานละไม่เกิน ๕ ท่าน) ศึกษาข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.ARVR-midcareer.com ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก ในการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่คุณสุภัทรา เกื้อทวน ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ ๐๘๗ ๒๓๔ ๑๙๒๙ หรืออีเมล arvr-midcareer@itit.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์สุธัญญา พรหมสมบูรณ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ ๐๓๓-๑๓๖๐๙๙ ต่อ๑๓๓๔

E-mail : sci@rmutto.ac.th